



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์</p>	<p>น้ำท่วมภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.มีมติช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการเดิม คือ จ่ายเงิน 3,000 บาท ขณะที่กระทรวงการคลังจะดูแลเรื่องวงเงินทรงราชการของจังหวัดที่เพิ่มเป็น 150 ล้านบาท รวมถึงมาตรการลดภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทห้างร้าน การพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับสำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตั้งศูนย์ต่างๆ ขณะนี้มียอดเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบ ภัย 520 กว่าล้านบาท รวมถึงมีการจ่ายค่าจัดการงานศพรายละเอียด 50,000 บาท ส่วนโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายกว่า 2,330 แห่ง กลุ่ม อาชีวศึกษาจะเข้าไปซ่อมแซม</p> <p>-นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ อ.บางสะพาน ที่มี แผนงานทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ใช้งบประมาณเบื้องต้นมากกว่า 1,000 ล้านบาท</p> <p>-นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการ จ.สุราษฎร์ธานี ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการต้อนรับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ที่มีกำหนดลงตรวจพื้นที่ทุกภาค ในวันที่ 26 มกราคมนี้ โดยจะขึ้น เฮลิคอปเตอร์ตรวจสภาพพื้นที่น้ำท่วม อ.พุนพิน และ อ.เคียนซา จากนั้นจะไปยังจุดบริการประชาชนที่โรงไฟฟ้าเขาหัว ควาย อ.พุนพิน ที่มีผู้ประสบภัยประมาณ 2,000 คน และมอบเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตใน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 15 ราย รายละเอียด 15,000 บาท</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ตอนล่างและบางส่วนของตอนบนเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ที่ จ.ปัตตานี ยังวิกฤติ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีได้ประกาศให้พื้นที่ 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานี เป็น พื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว เนื่องจากระดับน้ำทวีความรุนแรงขึ้น และขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัด ปัตตานี โดยเฉพาะพื้นที่ติดแม่น้ำปัตตานี</p> <p>กระบี่พบโรคฉี่หนูตายแล้ว 2</p> <p>-เสนอข่าว ที่วัดควนสบาย อ.ศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ เจ้าหน้าที่รพ.กระบี่ สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ เข้าสอบสวนโรค นางหทัยา จันทิปะ อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 136/18 อ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ ซึ่ง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 มกราคม ด้วยโรคฉี่หนู พบว่าบ้านผู้เสียชีวิตถูกน้ำท่วมบ้านสูงเกือบ 2 เมตร เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา ต่อมาน้ำลดลงจึงทำความสะอาดบ้าน ก่อนจะเริ่มป่วยและมีอาการรุนแรงขึ้นในช่วงวันที่ 21 มกราคม จึงส่งไปรักษาตัวที่รพ.กระบี่ และเสียชีวิต</p> <p>นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.กระบี่ กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคฉี่หนูหลังน้ำท่วมในพื้นที่แล้ว 2 ราย รายแรกเป็นชาย และรายที่ 2 เป็นหญิง เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง และจัดเป็นพื้นที่ ควบคุมโรค เพราะมีโอกาสจะระบาดได้</p>
<p>เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ยาโคลิสติน</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวการตรวจพบฟาร์มหมู หลายจังหวัดใช้ยาโคลิสติน ว่า มีมาตรการอยู่แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบ รัฐบาลพยายามกวดขันกันมา ตลอด เมื่อตรวจพบหน่วยงานต้องจัดการ</p> <p>-ที่โรงแรมเดอะสุโกศล นสพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมกับสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ไทย และ ออย. แดงข่าวเรื่อง ภาคปศุสัตว์ย้ายคุมเข้มการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ เน้นผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากฟาร์ม มาตรฐานปลอดภัย</p> <p>นสพ.สรวิศ กล่าวว่า ได้ประสานอย.ให้บทวนตำรับยาโคลิสตินให้เป็นยาปฏิชีวนะชนิดควบคุมพิเศษ และ ควบคุมการใช้โดยสัตวแพทย์ ซึ่งต้องมีสูตรที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ พร้อมทั้งจำกัดช่องทางการกระจายยา ที่อย. อนุญาตให้นำไปผลิตเป็นยาบรรจุเสร็จในโรงงาน รวมถึงจำกัดปริมาณการขายยาดังกล่าวให้ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 นอกจากนี้ ยังประสานไปยังสัตวแพทย์สภา และสมาคมที่เกี่ยวข้อง ให้สัตวแพทย์เป็นผู้ดูแลการใช้ยาอย่างรอบคอบสม เหตุผล โดยเฉพาะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ในปีที่ผ่านมา จับกุมและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบใช้ยาและอาหารสัตว์ที่ ผสมสารต้องห้ามที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายกว่า 100 ราย และยึดยาโคลิสตินเถื่อนที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ด้วย ขณะนี้ได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก</p>	<p>ศึกษาวิจัยการใช้ยาสมุนไพรโพรโพรไบโอติกและพรีไบโอติกจากธรรมชาติมาทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะสามารถควบคุมป้องกันโรคได้</p> <p>ด้าน ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ข้อกังวลของสังคมมี 2 เรื่อง คือ 1.เรื่องเชื้อดื้อยา และ 2.เรื่องอันตรายจากการตกค้างของยาโคลิสติน ซึ่งเป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรีย กรณีที่ใช้กับสัตว์นั้น จะมีสัตว์แพทย์ดูแลอยู่แล้วว่าควรใช้และต้องหยุดเมื่อไหร่ เพื่อไม่ให้เกิดการตกค้างในเนื้อหมู ตามเกณฑ์สากลอนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 150 ไมโครกรัมต่อเนื้อหมู 1 กิโลกรัม ตอนนี้ ออย.เตรียมยกระดับยาโคลิสตินจากยาอันตรายมาเป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้องซื้อภายใต้ใบสั่งยาของสัตวแพทย์เท่านั้น หากพบร้านขายยาไม่ปฏิบัติตามนโยบาย จะส่งเรื่องให้สภาเภสัชกรรมพิจารณาตีใบอนุญาตเภสัชกร และสั่งปิดร้านขายยาอย่างน้อย 90-120 วัน คาดว่าภายในเดือนมี.ค.นี้ จะยกระดับยาดังกล่าวได้ ส่วนกรณีชาวพบมีการใช้ยาโคลิสตินเดือน อยู่ระหว่างประสานให้กรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าเพื่อเอาผิดกับผู้กระทำผิดต่อไป</p> <p>-น.สพ.สุทัศน์ ตั้งธโนปจัย ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวว่าปัจจุบันฟาร์มเลี้ยงสุกรของประเทศไทยนับว่ามีมาตรฐานอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก ในการเลี้ยงสุกรจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน แต่การใช้ยาโคลิสตินจะผสมในอาหารให้เฉพาะลูกสุกรที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือนเท่านั้น ซึ่งระยะเวลากว่า 5 เดือนที่หยุดยาเป็นเวลานานเกินกว่าค่ามาตรฐานข้อกำหนดการหยุดยา ดังนั้นขอให้ผู้บริโภคมั่นใจ</p> <p>ศ.นสพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ศูนย์ติดตามเชื้อดื้อยาของจุฬาฯ ได้ติดตามข้อมูลย้อนหลัง และยังไม่พบว่ามีการติดเชื้อดื้อยาข้ามจากสัตว์มาสู่คน ไม่อยากให้ตระหนักกับเรื่องนี้</p> <p>ด้านนายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ กล่าวว่า การพัฒนาอาหารสัตว์ได้ทำอย่างมีมาตรฐานผ่านตามเกณฑ์สากล และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่เป็นสมาชิกของสมาคม กว่าร้อยละ 70-80 มีมาตรฐานการผลิตที่ดีปฏิบัติตามข้อแนะนำของสัตวแพทย์ตามชนิดสัตว์อย่างเข้มงวด</p> <p>-เสนอข่าว นักวิจัยจาก ม.มหิดลและจุฬาฯ ได้ร่วมกันนำตัวอย่างเชื้ออีโคไลจากตัวอย่างที่ได้จากฟาร์มหมูมาตรวจสอบใหม่อย่างละเอียด</p> <p>รศ.นสพ.ดร.ณัฐวีร์ ประภัสระกุล อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในทีมวิจัย ให้ข้อมูลว่า ทีมงานได้ทำการศึกษาย้อนหลัง โดยตรวจหาเชื้ออีโคไลที่เพาะแยกจากหมูในฟาร์มที่เก็บตัวอย่างไว้ตั้งแต่ปี 2004-2014 เฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี และชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 17 ฟาร์ม เป็นฟาร์มขนาดกลาง มีลูกหมูตั้งแต่ 100-1,000 ตัว พบว่า ฟาร์มหมูใน นครปฐม ปี 2012 สุ่มตรวจ 5 ฟาร์ม พบเชื้อดื้อยาโคลิสติน 2 ฟาร์ม และพบยีนดื้อยา MCR-1 จำนวน 1 ฟาร์ม, ปี 2013 สุ่มตรวจ 4 ฟาร์ม พบเชื้อดื้อยาโคลิสตินทั้ง 4 ฟาร์ม และพบยีนดื้อยา MCR-1 จำนวน 2 ฟาร์ม ฟาร์มหมูในราชบุรีปี 2014 สุ่มตรวจ 5 ฟาร์ม พบเชื้อดื้อยาโคลิสติน 4 ฟาร์ม และพบยีนดื้อยา MCR-1 จำนวน 2 ฟาร์ม ส่วนฟาร์มหมู จ.ชลบุรี ปี 2013 สุ่มตรวจ 3 ฟาร์ม พบเชื้อดื้อยาโคลิสติน 3 ฟาร์ม และพบยีนดื้อยา MCR-1 จำนวน 2 ฟาร์ม เป็นข้อยืนยันว่า ประเทศไทยพบเชื้ออีโคไลที่มียีน MCR-1 ดังนั้นควรมีแผนการเฝ้าระวังและควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มหมู เนื่องจากยีน MCR-1 สามารถส่งผ่านไปเชื้ออีโคไลตัวอื่น และแบคทีเรียตัวอื่นได้ เช่น Salmonella spp. Klebsiella spp.</p> <p>ส่วนกรณีที่กรมปศุสัตว์แนะนำให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์จากฟาร์มมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเนื้อหมูไม่มีสารตกค้างจากยาปฏิชีวนะนั้น สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อดื้อยารายหนึ่ง แสดงความคิดเห็นว่า ที่ผ่านมาจากฟาร์มหมูในประเทศไทยทุกแห่งใช้ยาโคลิสติน เพราะไม่ได้เป็นยาควบคุมหรือห้ามใช้ ต่อมาเมื่อรู้ว่าทำให้เกิดยีนดื้อยา MCR-1 จึงเข้มงวดห้ามใช้ งานวิจัยของไทยที่สำรวจพบเชื้อดื้อยา ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดกลาง เพราะฟาร์มหมูใหญ่ไม่อนุญาตให้นักวิจัยเข้าไปดำเนินการ</p> <p>ด้านผู้บริหารโครายหนึ่ง ระบุว่า อยากให้รัฐบาลหรือหน่วยงานไปตรวจสอบเนื้อหมูที่โรงเชือดและฟาร์มหมูทั่วประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเชื้อโรคต่าง ๆ และส่งผลติดต่อส่งออกต่างประเทศด้วย</p>
<p>ไทยโพสต์ คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ มติชน สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์</p>	<p>เตือนซื้อผักผลไม้ ตรุษจีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน นิยมให้ส้มซึ่งเป็นผลไม้มงคลแก่กัน แต่มีข้อมูลว่าเป็นผลไม้ที่มีสารพิษตกค้างมากที่สุด โดยเฉพาะไซเปอร์เมทริน ซึ่งเป็นสารที่ไม่ดูดซึม ดังนั้น ก่อนรับประทานจึงควรนำมาแช่น้ำแล้วล้างด้วยน้ำไหลความแรงพอประมาณ ระหว่างล้างให้ใช้มือถูผิวส้ม นานประมาณ 2 นาที ส่วนผักมงคลจำพวก คะน้า ผักกาดขาว ต้องแกะกลีบออกจากต้น คลี่ใบออก ก่อนจะนำมาแช่น้ำและล้างด้วยน้ำไหล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทั้งนี้ ในการประชุมแก้ไขปัญหา การตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัด ศัตรูพืชในผักสดและผลไม้สด ที่มี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธาน มีการแจกเอกสารข้อมูลการสุ่มตรวจสถานการณ์ผักและผลไม้ช่วงวันที่ 14 ธ.ค. 59 - 5 ม.ค. 60 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า ผลไม้สดที่ตรวจพบสารพิษตกค้างหลายชนิด ได้แก่ ส้ม พบสารพิษ 9 ชนิด แก้วมังกร 2 ชนิด ฝรั่ง 2 ชนิด มะม่วง 1 ชนิด มะละกอ 1 ชนิด ส่วนผักพบว่า พริกมีสารพิษตกค้างมากที่สุด 9 ชนิด ผักคะน้า 4 ชนิด และผักกาดขาว 1 ชนิด</p>
<p>ไทยรัฐ สยามรัฐ คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 5</p>	<p>วัคซีนไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานพยาบาลหลายแห่งเริ่มให้บริการวัคซีนป้องกันไขเลือดออกแก่ประชาชน จากการศึกษาพบว่าวัคซีนป้องกันไขเลือดออกทำจากเชื้อไวรัสมีชีวิตที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ ประกอบด้วยเชื้อไวรัส 4 สายพันธุ์ สามารถป้องกันการเกิดไขเลือดออกได้ร้อยละ 65 โดยประสิทธิภาพในการป้องกันแตกต่างกันตามสายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ประวัติการติดเชื้อไขเลือดออกก่อนได้รับวัคซีน และอายุของผู้ได้รับวัคซีน</p> <p>ปัจจุบันวัคซีนนี้ยังไม่ได้บรรจุในรายการวัคซีนพื้นฐานที่ภาครัฐให้บริการประชาชน เนื่องจากยังมีข้อจำกัดบางประการในการป้องกันไขเลือดออก รวมทั้งยังขาดข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ ซึ่งสธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปพิจารณาในการใช้วัคซีนในวงกว้างต่อไป ดังนั้น ประชาชนที่ต้องการรับวัคซีนนี้ จึงยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง จนกว่าจะนำมาให้บริการเป็นวัคซีนพื้นฐานในอนาคต</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>เตือนแม่ว่านรีบฉีดยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีข่าวผู้ป่วยชายถูกแม่ว่านแล้วไม่ได้ล้างทำความสะอาดแผล ต่อมาขาบวม แผลเน่าลูกกลม ว่า จากการตรวจสอบ พบว่าผู้ป่วยถูกแมวกัดที่ขาขวา 1 สัปดาห์ก่อนมารพ. แพทย์ได้ผ่าตัด 2 ครั้ง เนื่องจากแผลลูกกลมมากขึ้น พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พบว่า ผู้ป่วยเป็นโรคเนื้อเน่า ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่ผิวหนังและชั้นไขมันใต้ผิวหนังอย่างรุนแรง ปัจจุบันผู้ป่วยรู้สึกตัวดีและไม่ได้ถูกตัดขาตามที่ข่าวลือ แต่อาจต้องผ่าตัดอีกหากมีเนื้อตายเพิ่ม หากการติดเชื้อหายแล้ว แพทย์จะทำศัลยกรรมปลูกถ่ายผิวหนังเพื่อปิดแผลต่อไป ดังนั้น หากถูกสุนัขแมวที่สงสัยเป็นโรคกัด ข่วน เลีย น้ำ ลายกระเด็นเข้าตา ปาก ผิวหนังมีแผล ให้ล้างแผลด้วยน้ำ-ฟอกสบู่หลายๆ ครั้ง เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโพวิโดนไอโอดีน หรือ แอลกอฮอล์ 70% หรือทิงเจอร์ และไปโรงพยาบาลทันที</p>
<p>ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์</p>	<p>WHO เตือนระวังไข้หวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว นางมาร์กาเรต ชาน ผอ.องค์การอนามัยโลก ออกแถลงการณ์เตือนนานาชาติให้จับตาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิด และให้รายงานต่อ WHO ทันที หากพบคนติดเชื้อ หลังได้รับรายงานจากเกือบ 40 ประเทศนับตั้งแต่เดือน พ.ย.ปีที่แล้ว ว่าเกิดการแพร่ระบาดครั้งใหม่ของเชื้อไข้หวัดนกในกลุ่มนกป่าหรือสัตว์ปีกปศุสัตว์ ทั้งนี้ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญของ WHO ระบุว่า เชื้อไข้หวัดนกได้เริ่มระบาดในภูมิภาคยุโรปและเอเชียตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน ซึ่งรัฐบาลชาติต่างๆ ได้ดำเนินมาตรการกำจัดสัตว์ปีกเป็นวงกว้าง แต่ยังมีคามกังวลว่าไวรัสอาจกลายพันธุ์และติดต่อไปยังมนุษย์ง่ายขึ้น</p> <p>ด้าน กระทรวงสาธารณสุขอิตาลีพบการแพร่ระบาดของเชื้อหวัดนก H5N8 ในฟาร์มไก่วงทางภาคเหนือของประเทศ โดยมีไก่วงติดเชื้อ 6,000 ตัว ตายแล้ว 600 ตัว ส่วนที่คูเวต กระทรวงสาธารณสุขรายงานพบเชื้อหวัดนก H5N8 ระบาดในเป็ด ห่าน และไก่ฟ้า ติดเชื้อตาย 144 ตัว</p>
<p>เว็บไซต์สนุก</p>	<p>เหตุทะเลาะวิวาทจากเด็กพิเศษ</p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์แชร์ภาพและคลิปจากเฟซบุ๊ก Ooagus Bk kachasumrit มีหญิงสาววัยรุ่นกำลังตบตีหญิงสูงวัยจนศีรษะแตกและมีแผลช้ำถลอกตามร่างกายหลายแห่ง เหตุเกิดที่เคหะวัดประชุมราษฎร์ คลอง 6 อ.ลำลูกกา จ.พทุมธานี สาเหตุเนื่องจากเด็กพิเศษซึ่งเป็นลูกของหญิงที่ถูกทำร้าย วิ่งไปชนแก้วแตกในงานแต่งงาน ขณะที่กำลังมีการนับเงินสินสอด ทำให้เกิดไม่พอใจกันจนเป็นเหตุทะเลาะวิวาท</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์, สวท.</p>	<p>รพ.สต.ติดดาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุข โดยใช้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นเลิศ ระบบบริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ และบริหารจัดการเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการบริการของรพ.สต. ให้ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับโรงพยาบาลใหญ่ที่มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสถานบริการ เพื่อให้รพ.สต.ทุกแห่งให้บริการในเกณฑ์มาตรฐาน ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงงานคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับมาตรฐาน รพ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สต.ติดตาม 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1.บริหารดี 2.ประสานงานดี 3.บุคลากรดี 4.บริการดี และ 5.ประชาชนสุขภาพดี โดยในปี 2560 จะเริ่มดำเนินการพัฒนาพ.สต. 9,750 แห่งทั่วประเทศ ตั้งเป้าให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพพ.สต.ติดตามทุกแห่งภายใน 5 ปี หรือภายในปี 2565 เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>สบส.สั่งสอบคลินิกศัลยกรรมย่านลาดพร้าว -เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงกรณีมีชายหนุ่มร้องเรียนผ่านสื่อ ว่าไปทำศัลยกรรมกับคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว แล้วไม่สามารถหาลบตาได้สนิทและใบหน้าบิดเบี้ยว ซึ่งแพทย์ผู้ให้บริการระบุอาการจะดีขึ้นใน 4-6 เดือน แต่ขณะนี้อาการยังไม่ดีขึ้น รวมทั้งมีลูกค้าร้องเรียนทำนองเดียวกันอีกหลายราย ว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองกฎหมายของกรม สบส. เข้าตรวจสอบคลินิกดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย โดยเร่งให้แล้วเสร็จใน 1 สัปดาห์</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>อย.จัดทำแผนสนับสนุนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ -เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวภายหลังลงพื้นที่ บ.เอ็กซา ซีแลม จำกัด อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมแบบครบวงจร ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศ เพื่อนำไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย ซึ่งในส่วนของเครื่องมือแพทย์ อย.ส่งเสริมให้ผู้วิจัยและผู้ประกอบการสร้างผลงานใหม่ๆ โดยมีโครงการให้คำปรึกษาด้านเครื่องมือแพทย์ ตั้งแต่กระบวนการศึกษาวิจัยในระยะต่างๆ การเตรียมเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับอย.อย่างถูกต้อง รวมถึงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐานเพื่อรองรับนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ และจัดทำช่องทาง Fast Track ในการขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์นวัตกรรม สำหรับการมาศึกษางานบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมนั้น พบว่าไม่มีปัญหาในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์ แต่มีอุปสรรคในการนำเข้าสู่ช่องทางต่างๆ ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ แต่ต้องขอจดทะเบียน ซึ่งจะหารือกับกรมศุลกากรต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ห้องร้องทุกข์</p>	<p>ร้องเรียนฟาร์มเลี้ยงสุนัข -เสนอข่าว ชาวบ้านหมู่ 7 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม ร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากฟาร์มเลี้ยงสุนัข เคยขอร้องไห้แก้ไข แต่ก็เงียบ ผักสาธิตรสขจัดจืดจัดการอย่างจริงจัง</p>
<p>M2F คอลัมน์ AROUND BANGKOK</p>	<p>กทม.ทำบัตรประชาชนผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน -เสนอข่าว นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรรตน์ ผอ.เขตจตุจักร เผยว่า สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมกับกรมการปกครอง ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถมาทำบัตรประชาชนที่สำนักงานเขตได้ โดยวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ทำบัตรประชาชนให้กับ น.ส.กุลวดี วัฒนดิเรก ผู้ป่วยติดเตียง เป็นรายแรก</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ชาวต่างชาติฆ่าตัวตายในเมืองไทย -เสนอบทความ ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า การฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุสำคัญในการเสียชีวิตของคนทั่วโลก และคาดการณ์ว่าอัตราการฆ่าตัวตายจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต จากปัจจัยต่างๆ ทั้งนี้ จากข้อมูลของ WHO ปี ค.ศ. 2012 ประเทศที่มีการฆ่าตัวตายสูงที่สุดคือ กายอานา อัตราการฆ่าตัวตาย 44.2 ต่อประชากรแสนคน ส่วนประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 57 ส่วนกรณีที่ชาวต่างชาติเลือกใช้เมืองไทยเป็นพื้นที่ฆ่าตัวตายนั้น ในทางจิตวิทยาไม่ใช่เรื่องแปลก โดยต้องแยกแยะสาเหตุให้ได้ก่อน เช่น กรณีมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องดูว่าเป็นชนิดใด น่าจะเป็นต้นเหตุทำให้ขาดสติหรือไม่ ส่วนกรณีตั้งใจฆ่าตัวตายจริงๆ ต้องมองด้วยสมมุติฐานว่า คนบางคนอาจตั้งใจอยากจะทำอะไรบางอย่างก่อนจะตาย และเมื่อบรรลุแล้ว การฆ่าตัวตายก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ได้เลือกไว้แล้วแต่แรก ส่วนสาเหตุที่ต่างชาติฆ่าตัวตายในไทย อาจเพราะบางคนไม่ได้ต้องการตายใกล้ๆ คนรู้จัก ดังนั้น จึงหาสถานที่ไกลๆ แปลกใหม่ หรือเป็นสถานที่ที่คิดว่าได้หลุดพ้นจากกรอบบางอย่าง เพื่อใช้เป็นสถานที่สุดท้ายของชีวิต</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>โอเมก้า 3 ในปลา -เสนอบทความ โอเมก้า 3 มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายในหลายๆ ด้าน ทั้งหัวใจ สมอ ง ผิพรรณ ลดคอเลสเตอรอล และลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็ง คนส่วนใหญ่จะคิดว่าโอเมก้า 3 มีอยู่ในปลาทะเลน้ำลึก เช่น แซลมอน ซึ่งที่จริงแล้วกรมอนามัยบอกว่า ปลาไทยมีโอเมก้า 3 สูงไม่แพ้ปลาจากต่างประเทศ เช่น ปลาละละเม็ดขาว ปลาสาละ ปลากระพงขาว ปลาเก๋า ปลาดุก ปลาสวาย ปลาช่อน และปลากุรูด</p>